

\*  
Số 37 -KH/HU

BAN TUYỂN GIAO HUYỆN ỦY

Số: 556  
ĐẾN Ngày: 20/7/2021  
Chuyển:.....  
Lưu hồ sơ số:

**KẾ HOẠCH**

**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**

triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của

**Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp**

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, các cơ quan nhà nước và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác dân vận gắn với đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chính đồn Đảng và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Đồng thời triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là trong cơ quan hành chính nhà nước và UBND cấp xã trong tình hình mới.

**II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP**

**1. Mục tiêu**

Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*” trong các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu đồng thuận

xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống của nhân dân; xử lý dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

## **2. Nhiệm vụ và giải pháp**

### **2.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đối với cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp**

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp*”, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 28/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 114-KL/TW; Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là trong cơ quan hành chính nhà nước và UBND cấp xã trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò của người đứng đầu các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đối với công tác dân vận.

- Tập trung tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nêu cao ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên để cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

### **2.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp**

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng bộ máy chính quyền huyện và cấp xã tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, đối với công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, nhất là trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý tài nguyên, thu, chi ngân sách nhà nước, các vấn đề xã hội bức xúc, dư luận quan tâm.

- Thường xuyên rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo, rườm rà trong việc thực thi chính sách, pháp luật, gây phiền hà cho người dân, tạo hành lang pháp lý an toàn cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển và hội nhập.

nghiệp; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04-CTr/HU, ngày 08/10/2020 của Huyện ủy khóa XII về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử liên thông, hiện đại với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ; công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

#### **2.4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức**

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTr/HU, ngày 08/10/2020 của Huyện ủy khóa XII về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là sự nêu gương của người đứng đầu các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó:

- Chú trọng công tác giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, nhất là đối với bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với dân gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo phong cách: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm: “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”.

#### **2.5. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân**

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ. Tăng cường và mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, cơ sở và thông tin quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến đất đai.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại,

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm thúc đẩy, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/HU, ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng nhà ở trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn huyện; tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, tranh chấp, lấn chiếm đất đai trong nhân dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường gắn với thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, bệnh viện; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch...

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 05-CTr/HU, ngày 08/10/2020 của Huyện ủy khóa XII về nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong đó: Tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở các vùng nông thôn; khôi phục phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, từng bước đưa sản phẩm vào chuỗi phát triển du lịch, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm. Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng vùng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng sống của người dân.

- Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia phát triển y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

### **2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện**

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh

Luật Tố cáo... Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

~~Tăng cường tổ chức đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật ngay tại cơ sở, không để phát sinh khiếu nại, phức tạp, đông người, vượt cấp gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.~~

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

## **2.6. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang**

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng vũ trang. Tăng cường phối hợp lực lượng bám sát địa bàn, lắng nghe ý kiến nhân dân, tham gia xây dựng chính trị ở cơ sở, bảo đảm an ninh nông thôn, miền núi, dân tộc, tôn giáo; giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

- Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững quốc phòng-an ninh trong mọi tình huống.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và có nguy cơ phát sinh tội phạm trên địa bàn huyện. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “*Tin dụng đen*”, ma túy, trộm cướp, giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “*Xã hội đen*” trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

## **2.7. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh**

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Quy định số 5530-QĐ/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong

việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- ~~Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các~~ đoàn thể chính trị-xã hội với chính quyền địa phương trong công tác vận động quần chúng, nhất là trong phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện chính sách, pháp luật; giám sát những vấn đề người dân quan tâm thông qua tiếp xúc cử tri, phản ánh của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp và người đứng đầu trong việc công khai các thông tin về các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia giám sát và phản biện; tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng chính quyền, góp phần hoàn thiện và thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

**2.8. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước, tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, sức sáng tạo cống hiến cho cộng đồng xã hội, quê hương, đất nước; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến, tạo phong trào sâu rộng trong các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

### III- TÔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch này trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp để triển khai thực hiện.

2. Hội đồng nhân dân huyện cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch này và đưa vào chương trình giám sát hàng năm theo thẩm quyền.

3. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch này và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc

phòng-an ninh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan nhà nước và Ban Dân vận cấp ủy, nhất là công tác phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình nhân dân liên quan việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Phối hợp, tạo điều kiện Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, những nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.

5. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; hàng năm tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy việc sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các Ban đảng Tỉnh ủy,
- Đ/c Đinh Thị Thu Thanh-UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách địa bàn,
- Đ/c Nguyễn Hữu Toàn-UVUBKT Tỉnh ủy, giám sát địa bàn,
- Thường trực HĐND,
- UBND huyện,
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện,
- Các Ban đảng Huyện ủy,
- Các TCCS đảng trực thuộc,
- Các cơ quan, đơn vị huyện,
- Các đ/c HUV,
- Lưu VPHU, CQ huyện.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



Nguyễn Tấn Chân

